

Số: 525/BC-SNN

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 3 năm 2017

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2017.**

Căn cứ văn bản số 674/UBND-TH ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo, đánh giá kết quả của Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2017.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2017; Kế hoạch số 02/KH-TTXX ngày 14/02/2017 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư về tổ chức trang trí Trung tâm hội nghị tỉnh, khánh tiết Hội trường, các phương tiện truyền thông phục vụ báo trí và trưng bày, triển lãm hình ảnh Tuyên Quang tại sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo như sau:

#### **1. Tình hình triển khai thực hiện**

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lựa chọn các sản phẩm hàng hóa nông sản, đặc sản, có tiềm năng, thế mạnh, mang những nét đặc trưng riêng có của từng địa phương gửi Trung tâm Xúc tiến đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cung cấp các hình ảnh nổi bật giới thiệu về sản xuất nông nghiệp để Ban tổ chức lựa chọn tham gia triển lãm ảnh; cung cấp bản đồ quy hoạch và biểu đồ giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2005 – 2015 giới thiệu tại Hội nghị.

Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết, sơ đồ bố trí khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm và triển lãm ảnh.

Tham mưu mời Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tham dự Hội nghị.

Tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất hoàn thiện tem nhãn, bao bì đóng gói sản phẩm; in ấn tờ rơi giới thiệu sản phẩm, thông tin về đơn vị sản xuất nhằm tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Phân công cán bộ giới thiệu sản phẩm, hình ảnh tham gia triển lãm, trưng bày tại Hội nghị.

## **2. Kết quả thực hiện**

### **2.1. Về công tác trưng bày sản phẩm nông nghiệp và triển lãm ảnh**

Ngày 25/02/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT tập kết đủ 28 sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, các trang thiết bị phục vụ trưng bày sản phẩm tại Trung tâm hội nghị tỉnh và hoàn thành trưng bày sản phẩm theo đúng kế hoạch trước khi Ban tổ chức tổng duyệt.

Khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp và triển lãm ảnh về sản xuất nông nghiệp được thiết kế, dàn dựng công phu, trưng bày đẹp, sản phẩm phong phú, độc đáo, thể hiện được tiềm năng, thế mạnh, đặc trưng riêng có của tỉnh, như: Cam sành Hàm Yên, chè Bát tiên Mỹ Bằng, chè xanh đặc sản Vĩnh Tân, mật ong Tuyên Quang, cá đặc sản lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, gỗ rừng trồng..., đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu, du khách, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin về Hội nghị. Đặc biệt, khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp được Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, Lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn ưu tiên dành nhiều thời gian thăm, tìm hiểu và trao đổi về sản phẩm.

Thông qua Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2017 đã tạo điều kiện cho các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Các đại biểu, du khách, nhà đầu tư đến tham quan và tìm hiểu sản phẩm tại khu trưng bày đều cảm thấy hài lòng với công tác đón tiếp, giới thiệu về sản phẩm, thông tin về các đơn vị sản xuất, tạo được ấn tượng tốt đẹp cho đại biểu, du khách và nhà đầu tư đến với Tuyên Quang.

Khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp và triển lãm ảnh về sản xuất nông nghiệp do Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2017.

### **2.2. Về chuẩn bị nội dung Hội nghị**

Tham mưu ký Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các nhà đầu tư: Công ty Cổ phần nguyên liệu giấy An Hòa Tuyên Quang, Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang về đầu tư trồng rừng sản xuất kinh doanh, giai đoạn 2017 - 2020.

### **2.3. Về công tác đón tiếp đại biểu**

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trực tiếp liên hệ, mời, xác nhận đại biểu tham dự hội nghị và phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đón tiếp, bố trí ăn nghỉ cho đại biểu thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan trực thuộc Bộ đảm bảo chu đáo, an toàn trong thời gian dự hội nghị và làm việc tại Tuyên Quang.

Chuẩn bị nội dung, địa điểm, chương trình làm việc tại cơ sở cho đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (xã Mỹ Bằng,

xã Thái Bình, huyện Yên Sơn; Công ty Cổ phần Woodland Tuyên Quang; công ty Cổ phần chè Mỹ Lâm).

### 3. Đề xuất

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hằng năm cân đối, bố trí kinh phí giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan đầu mối tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại; các hội chợ triển lãm, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước.

Trên đây là báo cáo kết quả Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2017. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./. *N*

Nơi nhận: *N*

- UBND tỉnh; (báo cáo)
- Sở KH và ĐT; (tổng hợp)
- Lãnh đạo sở;
- Chi cục PTNT;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Văn Việt*  
**Nguyễn Văn Việt**